

Số: 185 /TB-MTTQ-BTT

Đăk Gleï, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

**Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và hoạt động của MTTQ Việt Nam
huyện tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2021 tại kỳ
họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Đăk Gleï khóa XV**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thông báo số 31/TB-HĐND, ngày 03/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Gleï về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và hoạt động của Mặt trận TQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2021 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2021 tình hình kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục được phát triển, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được các cấp, các ngành huyện nhà quan tâm thường xuyên, công tác từ thiện đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các đoàn thể, phòng lao động thương binh và xã hội huyện, các cơ quan liên quan động viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ được quan tâm hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời. Các công trình, dự án được triển khai, đặc biệt là Đề án sửa chữa cầu Roóc Mẹt xã Đăk Nhoong đi xã Đăk PLô; Dự án hỗ trợ nhân dân trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi bạc màu; các Dự án khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư, các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện đã và đang triển khai tổ chức thực hiện, góp phần công cuộc huyện nhà ngày một phát triển. Công tác tổ chức hiệp thương người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp đã tạo được niềm tin và phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân trong huyện vẫn còn băn khoăn lo lắng, trước tình hình thời tiết biến động bất thường, các loại dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm vẫn còn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng chưa được dập tắt vẫn còn tái diễn trong cộng đồng, giá cả các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng vẫn còn cao; đầu ra của một số sản phẩm nông dân làm ra còn thấp, không ổn định. Tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên ở một số nơi trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra.

I. KẾT QUẢ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỶ HỌP THỨ HAI HĐND CÁC CẤP

1. Công tác triển khai

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TTHĐND, ngày 27/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 -2026; Chương trình số 02/CTr-TĐB, ngày 05/11/2021 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khóa XII của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei; Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đăk Glei, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 xã, thị trấn; riêng 02 xã: Đăk Plô và Đăk Nhoong do ảnh hưởng mưa bão tuyến đường vào trung tâm xã bị sạt lở không trực tiếp tổ chức TXCT được, giao cho Tổ HĐND hai xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức TXCT báo cáo kết quả về HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp.

2. Kết quả ý kiến cử tri đề xuất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện.

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ hai nhiệm kỳ 2021- 2026 Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện có 410 cử tri tham dự, có 08 lượt cử tri ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, đã có báo cáo tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi về HĐND tỉnh chuyển đến các sở ngành liên quan xem xét giải quyết¹; Đối với cấp huyện có 52 lượt cử tri ý kiến có báo cáo tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 2 HĐND huyện².

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Trong năm 2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei đã triển khai tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021³; tổ chức tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu tại Trung tâm huyện, các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu, đồng thời ban hành các văn bản, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; phối hợp với các tổ chức Chính trị-

¹ Báo cáo số 02/BC-TĐB, ngày 26/11/2021 về kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII, của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei.

² Báo cáo số 02/BC-HĐND, ngày / /2021 về kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV.

³ . Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”;

xã hội cấp cơ sở tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hằng tháng của các tổ chức, đoàn, hội⁴.

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy⁵; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức Chính trị- xã hội cấp huyện, các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền lồng ghép với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trực tiếp tại 8 Thôn trên địa bàn của 7 xã, thị trấn⁶. Kết quả đã tổ chức được 152 buổi có 3.140 người tham dự⁷. Ngoài ra tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn, hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hướng về biển đảo và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia biển đảo cũng như đất liền, đã tổ chức được 156 buổi có 3.854 lượt người tham dự⁸.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015, kết luận số 02 /ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, sinh hoạt của giáo dân các tôn giáo trên địa bàn huyện nhân ngày lễ Giáng sinh và đón xuân Tân Sửu năm 2021⁹; Kết quả tổ chức được 235 buổi có 10.964 lượt người tham dự.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong năm qua Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa

⁴ Công tác tuyên truyền tập trung trước và sau thời gian có dịch Covid-19, trong thời gian có dịch bệnh Covid -19 thực hiện đúng theo hướng dẫn và các quy định của của tỉnh, huyện.

⁵ Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 14/5/2021 về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Đăk Glei giai đoạn 2021-2025;

⁶ Thôn Chung Năng thị trấn, Kon Boong Đăk Môn, Róoc Mẹt Đăk Nhoong, Tân Rát và Ngọc Súc xã Ngọc Linh, Đăk Mít Đăk Choong, Ngọc Nang Mường Hoong, Đăk Nơ Đăk Pét.

⁷ Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 về khoảng cách, khử khuẩn, Hội nghị tại mỗi thôn không quá 20 người, đại diện thôn trưởng, bí thư chi bộ và 1 số ban ngành, đoàn thể ở thôn, làng.

⁸ Tuyên truyền tập trung vào thời điểm chưa có dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn tuân thủ theo quy định khoảng cách và số lượng người tham dự.

⁹ Tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng quà các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; nhằm phát huy vai trò tôn giáo trong cộng đồng dân cư, vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhìn chung trong 6 tháng qua các chức sắc, tín đồ, giáo dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, thực hiện sống tốt đời đẹp đạo và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành đoàn thể, chính quyền địa phương vùng có đạo, tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân không nghe, không tin theo lời kích động xúi dục của kẻ xấu, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, vận động cốt cán phong trào phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức CTXH triển khai công tác tuyên truyền về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia vùng biển, hình thức tuyên truyền bằng pha nô áp phích và trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn, hội.

bản khu dân cư để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật nhất là:

2.1 Công tác tham gia phòng chống đại dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ Tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 24/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum “Về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1056/MTTQ-BTT, ngày 27/4/2021, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về việc “tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và hướng dẫn của Sở Y Tế tỉnh Kon Tum. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tuyên truyền các văn bản nêu trên, qua đó cụ thể hóa ban hành 15 văn bản. trong đó đã tham mưu cấp ủy ban hành 6 công văn về thành lập Tổ cộng đồng ở cơ sở và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid-19¹⁰. Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các ban ngành liên quan vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch theo thông điệp 5K; Thường xuyên tuyên truyền đến cơ sở với phương châm “xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, nêu cao vai trò “chống dịch như chống giặc”. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei đã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 được 211.989.000 đồng, chuyển về tỉnh 100 triệu đồng. Nhằm phát huy truyền thống “*Tương thân tương ái*” Liên đoàn Lao động huyện đã phát động các CĐCS trực thuộc hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở tỉnh bình dương đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được 4,5 tấn rau, củ, quả các loại đã chuyển về LDLĐ tỉnh 3,2 tấn; ủng hộ các khu cách ly trên địa bàn huyện 1,3 tấn ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận nhu yếu phẩm và một số mặt hàng thiết yếu của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Đăk Tô, hỗ trợ cho các khu cách ly, các Chốt kiểm soát dịch và đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn huyện¹¹ trị giá khoảng 79 triệu đồng.

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội huyện đã phối hợp với Thường trực Huyện ủy tổ chức đi thăm, tặng quà và một số mặt hàng thiết yếu trị giá khoảng 47.500.000 đồng cho Bộ đội biên phòng, cán bộ làm việc tại các khu cách ly và các chốt liên ngành phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.¹² Ngày 01/11/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei ban hành thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ “*Quỹ vì người nghèo*” tính đến ngày 30/11/2021 đã ủng

¹⁰ Công văn số 221/MTTQ-BTT, ngày 13/7/2021 về việc báo cáo thành lập tổ cộng đồng phòng, chống dịch Covid 19, Công văn số 226/MTTQ-BTT, ngày 19/7/2021 thông tin cho người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Công văn số 229/MTTQ-BTT, ngày 02/8/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Công văn số 230/MTTQ-BTT, ngày 06/8/2021 phối hợp vận động đóng góp nguồn lực, tham gia phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện, Công văn số 236/MTTQ-BTT, ngày 08/9/2021 tiếp tục phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19, Công văn số 239/MTTQ-BTT, ngày 13/9/2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid 19

¹¹ Chốt Đăk Man, Đăk Choong; Khu cách ly C189, Trung tâm GDTX, Trường Nội trú, Trung tâm Y tế huyện.

¹² - Các đồn tại xã Đăk Long 7 chốt, Đăk Nhoong 3 chốt; chốt liên ngành gồm chốt Đăk Man, chốt Đăk Choong, Đăk Nhoong, Đăk Long và chốt Đăk Plô

hộ được 52.171.653 đồng trong đó: Phòng chống dịch bệnh Covid-19: 28.377.653 đồng; Quỹ vì người nghèo 23.794.000 đồng.

2.2. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát khu dân cư điểm để đăng ký thi đua gửi về tỉnh, đơn đốc thôn được chọn tổ chức kiểm tra chéo cụm I, thuộc 5 huyện phía bắc và thôn tổ chức ngày Hội đại đoàn kết điểm cấp huyện phân đầu thực hiện các tiêu chí đã đăng ký¹³. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn kiểm tra chấm điểm thực hiện 5 nội dung 47 tiêu chí gửi về cụm trưởng tổng hợp, tham dự buổi tổng kết thi đua, bàn giao cụm trưởng của cụm I, 5 huyện phía bắc tỉnh Kon Tum, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk pết chỉ đạo Thôn Măng rao tổ chức ngày Hội điểm cấp huyện thành công tốt đẹp.

Về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác từ thiện: Phối hợp với các đoàn thể, phòng lao LĐTĐ-XH huyện thăm tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đã cấp phát với số tiền **2.123.100.000đ** đồng¹⁴. Nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ ngày hội bánh chưng xanh, đã quyên góp được **5.060.000đ** và đã hỗ trợ cho các xã, thị trấn tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh¹⁵.

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên¹⁶. Triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết của Ngân hàng Ngoại thương tại Đăk Man được 10 căn¹⁷.

2.3. Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020–2024 có hiệu quả, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện, ban hành kế hoạch số 57 /KH-BCĐ CVĐ, ngày 22/4/2021 về kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 gửi đến 12 xã, thị trấn tổ chức thực hiện; đồng thời tham mưu cấp ủy triển khai Chỉ thị 03 ngày 19/5/2021 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới đến các cơ sở

³ Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chọn thôn Đăk Poi thị trấn Đăk Glei để đăng ký kiểm tra chéo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” của cụm I, 5 huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum; chọn thôn Măng Rao xã Đăk Pét tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện.

¹⁴ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ là: 4.293 hộ, trong đó số hộ nghèo thu nhập là: 2.784 hộ; nghèo thiếu hụt là: 245 hộ; cận nghèo là: 1.264 hộ. Tổng số tiền là: 2.123.100.000 đ, trong đó tiền của ngân sách tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh là: 1.670.000.000đ; Ngân sách của huyện cấp là: 453.100.000đ. Mức hỗ trợ: Đối với hộ nghèo thu nhập là 600.000đ; hộ nghèo thiếu hụt và cận nghèo là 300.000đ.

¹⁵ Hỗ trợ Đăk Pét 2.530.000đ; thị trấn 2.530.000đ.

¹⁶ Nghiệm thu 25 căn nhà Đại đoàn kết tại các xã Đăk Man 04 căn; Đăk Pét 17 căn; Đăk Kroong 04 căn, trong đó từ nguồn tài trợ của quỹ “Vì người nghèo TW là 04 căn tại Đăk Kroong, còn 21 căn của Đăk Man và Đăk Pét là của ngân hàng Công thương Việt Nam 01 căn của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh (Quỹ “Vì người nghèo” là 50 tr/căn; Ngân hàng Công thương 525 tr/căn).

¹⁷ mỗi căn là 50 triệu đồng..

trên địa bàn thực hiện. Các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan liên quan đã phối hợp kiểm tra triển khai cuộc vận động¹⁸. Ban quản lý thị trường phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn và Ban quản lý chợ Đăk Pét, thị trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện cam kết không sản xuất, mua bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn thực phẩm¹⁹. Đối với kinh phí thực hiện cuộc vận động theo Thông tư của Bộ Tài chính hiện nay vẫn chưa được bố trí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nên việc tổ chức triển khai cuộc vận động vẫn còn có một số khó khăn nhất định.

2.4. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo đến các tầng lớp nhân dân như: Triển khai văn bản thực hiện Đề án “*Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017– 2025*” năm 2021; duy trì các mô hình hỗ trợ sinh kế²⁰ cho phụ nữ DTTS tại các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk PLô, Thị trấn, Đăk Long, Đăk Nhoong, phát động Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo và Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2021²¹. Hỗ trợ 05 hộ phụ nữ khởi nghiệp trồng sâm dây tại xã Đăk PLô. Xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất nhằm từng bước thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững đến với hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện²². Hội Nông dân huyện triển khai Quỹ HTND và các nguồn hỗ trợ khác tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Duy trì mô hình chăm sóc đàn Bò do tập đoàn Win Group hỗ trợ năm 2014 tại xã Xốp và Đăk Choong²³. Mô hình nuôi bò xoay vòng do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ được triển khai tại Thị trấn với 5 chi hội thực hiện chăm sóc 08 con bò giống²⁴.

3. Kết quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Tổng số khu dân cư trên địa bàn huyện có 93 thôn, làng có 44 khu dân cư tổ chức ngày hội trong đó tổ chức cả phần lễ và phần hội có 4 khu dân cư²⁵, tổ chức riêng phần lễ không tổ chức phần hội có 40 khu dân cư²⁶, nhìn chung các khu dân cư đã tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đúng theo quy định,

¹⁸ HND huyện ban hành Công văn số 160-CV/HNDH, ngày 15/01/2021 về việc phối hợp thực hiện “Chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn” và Kế hoạch số 48-KH/HNDH, ngày 24/02/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. UBND huyện ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND, ngày 09/4/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”; Phối hợp với Ban chỉ đạo ATTP ban hành kế hoạch số 89 /KH-ĐKT, ngày 14/4/2021 về tổ chức kiểm tra ATTP trong “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” trên địa bàn 12 xã, thị trấn.

¹⁹ Đã tổ chức kiểm tra 321 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 12 xã thị trấn, số cơ sở đạt: 321/749 cơ sở, chiếm tỷ lệ 43%, Số cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn 69 cơ sở, chiếm tỷ lệ 21,5%. Xử phạt vi phạm hành chính 0 cơ sở.

²⁰ Mô hình TLK PN DTTS trồng sâm dây tại các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Plo; mô hình THT PN DTTS nuôi heo lai lấy thịt xã Đăk Nhoong, Thị trấn; nuôi heo sọc đen xã Đăk Long; Trồng rau sạch Thị Trấn Đăk Glei.

²¹ Kế hoạch số: 104/KH-BTV, ngày 18/03/2021 về triển khai Đề án “*Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp*” năm 2021).

²² Kế hoạch số: 102/KH-BTV, ngày 18/03/2021 về triển khai công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo năm 2021

²³ đàn bò sinh sản được 162 con nâng tổng số đàn bò lên 242 con

²⁴ Chi hội 16/5 01 con, Đông Sông 01 con, Đăk Dung 02 con, Đăk Tung 02 con, Đăk Chung 02 con đàn bò đã cho sinh sản và phát triển khỏe mạnh, hiện nay đã luân chuyển 02 con cho hộ nông dân khác tiếp tục chăm sóc.

²⁵ Măng khên xã Đăk Man, Măng Rao xã Đăk Pét, trong đó Thôn Măng Rao xã Đăk Pét điểm cấp huyện

²⁶ Đối với các khu dân cư còn lại có các trường hợp tiếp xúc với F1, F2, F3 nên không tổ chức ngày hội.

nhưng vẫn vui tươi đầm ấm, đoàn kết các dân tộc; Đề ôn lại truyền thống Mặt trận và đánh giá tình hình công tác Mặt trận trong năm qua từ huyện đến cơ sở 12 xã thị trấn đã tổ chức tọa đàm²⁷ Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam 1930-2021.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

Trong năm Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, vận động nhân dân giữ vững an ninh quốc phòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, luôn cảnh giác chống mọi âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, dụ dỗ vượt biên trái phép. Trước khi chưa có dịch bệnh Covid-19 nhân ngày lễ tết của nước bạn Lào Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các xã biên giới đã tổ chức thăm hỏi và giao lưu bóng chuyền, bóng đá với các thôn lân cận của nước bạn Lào²⁸.

Trong thời gian có dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ y tế. Đối với các xã Đăk Long, Đăk Nhoong, Đăk Plô tuyên truyền và chủ động phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch kịp thời; Mặt trận cùng các đoàn thể phối hợp với các đồn biên phòng thường xuyên tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc, đường mòn lối mở, khu vực giáp ranh 3 xã biên giới. Kết quả đã tổ chức 3 đợt, có 64 lượt người tham gia.

5. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội

5.1. Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Trong năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham gia công tác giới thiệu ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp, TXCT lấy ý kiến, tổ chức vận động bầu cử, đồng thời phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; hướng dẫn cơ sở tổ chức giám sát việc lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm của huyện Đăk Glei giai đoạn 2021-2025 khu vực Đông thượng xã Đăk Pét và Đông sông thị trấn Đăk Glei.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị trong năm qua MTTQ Việt Nam đã tổ chức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây

²⁷ Thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, khẩu trang, khử khuẩn tọa đàm không quá 20 người

²⁸ Đăk Plô đã tổ chức thăm hỏi giao lưu được 2 đợt với 52 lượt người tham gia; Đăk Nhoong giao lưu bóng chuyền và tổ chức thăm hỏi nhân dịp tết cổ truyền của Lào được 2 đợt với 44 lượt người tham gia; Đăk Long giao lưu bóng chuyền và tổ chức thăm hỏi nhân dịp tết cổ truyền của Việt Nam và Quốc tế phụ nữ được 2 đợt với 32 lượt người tham gia.

dựng chính quyền 08 cuộc 11 văn bản²⁹; Ngoài ra góp ý một số văn bản của UBND huyện về phát triển KT-XH, ANQP trên địa bàn huyện.

Việc tham gia góp ý vào các văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị đều được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp tham gia góp ý và tổng hợp ý kiến ban hành bằng văn bản chuyển đến các cơ quan, đơn vị đề nghị góp ý kịp thời đúng thời gian quy định.

5.2. Về hoạt động giám sát

Nhằm tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch số 44/KH- MTTQ-BTT, ngày 25/01/2021 về Giám sát và phản biện xã hội năm 2021; đồng thời xây dựng các kế hoạch³⁰ và thành lập đoàn giám sát³¹ đã tổ chức giám sát được 5 cuộc tại 17 lượt đơn vị³². Phối hợp với Ủy ban bầu cử cấp huyện kiểm tra, giám sát 01 đợt trên địa bàn 12 xã, thị trấn; phối hợp Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức kiểm tra, giám sát 01 đợt tại 3 điểm bầu cử trên địa bàn xã Đăk Nhoong. Phối hợp với HĐND huyện và các đơn vị liên quan đã tổ chức giám sát

²⁹ Cụ thể: Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng Ủy các xã Đăk Pét, Đăk Kroong và Thị trấn Đăk Glei; Dự thảo kế hoạch đối thoại với nhân dân liên quan việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện Đăk Glei giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy chế tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCD hiến máu tình nguyện Đăk Glei; Dự thảo quy chế hoạt động của Phòng văn hóa thông tin; Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giai đoạn 2021-2025; Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Đăk Glei giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch bầu cử của huyện nhiệm kỳ 2021-2026;

³⁰ Kế hoạch số 45/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/2/2021 giám sát, kiểm tra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Kế hoạch số 46/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/2/2021 Triển khai giám sát, kiểm tra đợt 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Kế hoạch số 62/KH-MTTQ-BTT, ngày 7/6/2021 về giám sát việc rà soát cấp phát hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt tại các xã, thị trấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Kế hoạch số 65/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/7/2021 về giám sát Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của HĐND Tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 68/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/8/2021 về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; Kế hoạch số 70/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/9/2021 về giám sát việc chi trả chế độ đối với người có công, gia đình cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại các xã, thị trấn.

³¹ Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 63/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 15/6/2021 về thành lập đoàn giám sát việc rà soát cấp phát hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt tại các xã, thị trấn; Quyết định số 67/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 19/7/2021 về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của HĐND Tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác MT ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quyết định số 69/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 9/8/2021 về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; QĐ số 74/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 16/9/2021 về thành lập đoàn giám sát việc chi trả chế độ đối với người có công, gia đình cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại các xã, thị trấn;

³² Giám sát công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 xã Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Kroong, Đăk Plô, Đăk Nhoong và thị trấn Đăk Glei; Giám sát thực hiện Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tại xã Xốp, Đăk Môn, Đăk Kroong; Giám sát việc xét và cấp hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt tại xã Đăk Man, Đăk Choong và Thị trấn; Giám sát về thực hiện pháp Luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã Đăk Choong, Đăk Pét và thị trấn Đăk Glei; Giám sát việc chi trả chế độ đối với người có công, gia đình cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Đăk Nhoong, Xốp

được 02 cuộc³³. Phối hợp HĐND huyện Giám sát công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực vệ sinh Môi trường, nước sinh hoạt và thu gom, xử lý rác thải, giám việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND, ngày 15/7/2017 của HĐND huyện về thực hiện phương án giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư tại 10 xã, thị trấn³⁴; Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành pháp luật trong việc thi hành án tại các xã và giam giữ tại Công an huyện 3 cuộc.

5.3. Về hoạt động phản biện xã hội

Trong năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ phản biện về các đề án, dự án, quy hoạch trên địa bàn 05 cuộc 09 dự án³⁵. Các nội dung tổ phản biện của Mặt trận & các tổ chức chính trị - xã hội huyện đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng báo cáo bằng văn bản chuyển đến các cơ quan, đơn vị xin ý kiến kịp thời đúng thời gian quy định, đồng thời gửi đến Thường trực Huyện ủy, UBND huyện được biết để chỉ đạo, điều chỉnh nội dung, đề án, dự án, quy hoạch đúng theo thực tế và mang tính khả thi cao.

III. MỘT SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ GỬI ĐẾN KỲ HỌP

1. Về sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Trong năm qua trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nhiều đợt thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 9 và dịch bệnh Covid-19, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp cùng với nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, các mạnh tướng quân, các nhà hảo tâm ở các tỉnh, huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí và một số hàng hóa nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thiên tai. Tuy nhiên, một số công trình bị ảnh hưởng chưa được khắc phục kịp thời, nhân dân đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống do thiên tai gây ra. Đề nghị UBND huyện tiếp tục xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng các cơn bão gây ra như: Các công trình thủy lợi, đường giao thông... đất sản xuất, để Nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

2. Về Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng

- Đề nghị UBND huyện đề xuất tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng trúng thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè phía Đông Sông Pô Kô, đoạn qua Thị Trấn Đăk Glei vì công trình được triển khai từ năm 2009 đến nay có tiếp tục xây dựng nữa hay không và đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đến nay chưa nhận được văn bản trả lời của các cơ quan chức năng.

-Trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được duyệt, đề nghị UBND huyện, sớm triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Đăk Glei.

³³ Phối hợp với đoàn giám sát HĐND huyện giám sát chuyên đề tại các xã, thị trấn. Tham gia cùng với đoàn kiểm tra, giám sát của UBND huyện về an toàn thực phẩm trên địa bàn các xã, thị trấn.

³⁴ Đăk Môn, Đăk Choong, Đăk Nhoong, Đăk Man, Đăk Long, Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Pét, thị trấn

³⁵ Cụ thể: Phản biện về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) phía Đông sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei; Quy hoạch chi tiết Tái định cư Thôn Đăk My, xã Đăk Choong; Dự thảo chủ trương đầu tư vào các Dự án khai thác quỹ đất tại 4 địa điểm trên địa bàn huyện; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn các xã, thị trấn, Đường từ TT thị trấn đi TT xã Xốp.

3. Công tác tham gia góp ý xây dựng chính quyền

Trong năm qua UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên một số văn bản, dự án các công trình đầu tư trên địa bàn huyện chuyển đến Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý còn chậm, do vậy công tác tổ chức góp ý và phản biện đạt hiệu quả chưa cao. Trong thời gian tới đề nghị UBND huyện chuyển các văn bản, đề án tham gia góp ý đúng thời gia quy định³⁶.

Trên đây là thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2021 tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei khóa XV./.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện UBND huyện;
- BTTUBMTTQVN huyện;
- Các TCTV; Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND huyện
- Lưu VT MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Trọng Dũng

³⁶ Gửi các văn bản, đề án, dự án tham gia góp ý trước 15 ngày